
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3   ประจําป 2564 
วันท่ี 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน ๑๑)     

******************** 

 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ   ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายนิรันดร  ปรัชญกุล           รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
3.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
4.นายสุวรรณ  เวชสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.เมือง 
5.นางสาวจิตรลดา ศรีรัตนโช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง 
6.นายกําจัด ผลศิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
7.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.เมือง 
8.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
9.นายศุภชัย จิตรดล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 8 อ.เมือง 
10.นายสุทิน  แกวประถม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง        
11.นายเผาพัน  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 10 อ.เมือง 
12.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.แกลง 
13.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
14.นายอรรถพล  พันธเฉลิมชัย  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
16.นายอดุลย  นิยมสมาน  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 2  อ. บานคาย 
17.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เขต 3  อ. บานคาย 
18.นายสุรนิทร เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.บานฉาง 
19.นายโกวิทย  เหลือลน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.บานฉาง 
20.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
21.นายสุพล   ลี่ไพฑูรย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
22.นายชลอ  นาดํา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.ปลวกแดง 
23.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา 
24.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร 

ผูไมมาประชุม 
1.นายเดชาธร  รูปเลขา   รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
     (ลากิจ) 
2.นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 7 อ.เมือง 
      (ลากิจ) 
3.นายนพดล   โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
 

4.นายเจษฎา... 
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4.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
     (ลากิจ) 
5.นายเดชา  บุญธรรม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา 
     (ลากิจ) 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นายมนตรี  ชนะชัยวิบูลวัฒน  ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายจรัญ  ความเพียร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
5.นายชัยวัฒน              จัตตุพร   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายฉัตรชัย  ปตุเตชะ   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
7.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
8.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
9.นายสมบัติ  มุมทอง   หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
10.นางสาวฝนทิพย สินพรม   เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
11.นางลัดดาวัลย ชาไธสง   ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
12.นางนวลฉว ี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง 
13.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
14.นายเศรษฐา  บุตรหน ู  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
15.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม  

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข 
16.นางสาวบงกช พิพัฒนจําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
      รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
17.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18.นางจันทรทรา โสภา   หัวหนาฝายการประชุม 
19.นางสุนทรี  ครุฑสมพล ี  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายจัดหาพัสดุ 
20.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางอาวุโส 

รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายฝงเมือง 
21.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
22.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
23.นางสาวนาถลดา ศุภโชคกิจเจริญ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
24.นางสาววีนัส  ไหวด ี   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
25.นายชยุตม  ลอยสมุทร  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
26.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  14.14  น. 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เม่ือท่ีประชุมพรอม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติองคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. ๒๕62 และขอ ๒๕    

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อและอยูในหองประชุม  
จํานวน....24.....คน ครบองคประชุม  

           เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   ขอเชิญผูเขารวมประชุมทุกทาน ลุกข้ึนยืนดวยครับ  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก 
   ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง การประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําป ๒๕๖4  ดวยสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  มีกิจการวงงานท่ีตองพิจารณาประกอบกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง  ไดเสนอญัตติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือพิจารณาตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบกําหนด  ดังนั้น เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562  จึงกําหนดสมัยประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําป 2564  มีกําหนด     
7 วัน  ตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2564  เปนตนไป  และเรียกประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2564  ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2564  
เวลา 14.00 น.  ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ชั้น 11)  จึงประกาศ
ใหทราบโดยท่ัวกัน  ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปตุเตชะ 
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

             เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปดการประชุม      
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ    จังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน  กระผมรูสึก     

เปนเกียรติ มีความยินดีเปนอยางยิ่ง ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดขอเสนอญัตติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้นเพ่ือ
ประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จึงไดเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2564 ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา 
บรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความรวมมือรวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนา และจะเกิดประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป 
บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองครับ 

    

ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดมีคําสั่งท่ี 2260/2564  ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 
ประธานสภาฯ 2564 ไดแตงตั้งทานสมศักดิ์ เกตุสาคร เปนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
   ขอเชิญทานสมศักดิ์ เกตุสาคร กลาวแนะนําตัวครับ 

นายสมศักดิ์ เกตุสาคร เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภา 
เลขานุการนายก อบจ. ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผมนายสมศักดิ์  เกตุสาคร เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง กอนอ่ืนกระผมตองขอกราบขอบพระคุณทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ท่ีทานไดเมตตาแตงตั้งกระผมเปนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
ถามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีทางทานนายกฯ เห็นควรมอบหมาย ตลอดจนการประสานงานทานสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หรือหัวหนาสวนราชการ กระผมมีความยินดีรับใช 
และตั้งใจทําอยางสุดความสามารถ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง           
2.1 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป 2564 

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน ๒๕๖4 
   2.2 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 5 ประจําป 2564 
         เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564 
    (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗         
เลขานุการสภาฯ  และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุม
นั้น  การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ประธานสภาฯ การประชุม 

ส.อบจ.ศุภชัย จิตรดล เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
ประธานกรรมการ นายศุภชัย จิตรดล ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอมอบ ส.อบจ.โกวิทย เหลือลน 
ตรวจรายงานฯ รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประชุม 

นายเศรษฐา  ปตุเตชะ กระผมอนุญาต ขอเชิญ ส.อบจ.โกวิทย เหลือลน รายงานผลการตรวจสอบรายงาน 
ประธานสภาฯ การประชุม 

 
 

ส.อบจ.โกวิทย… 
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ส.อบจ.โกวิทย เหลือลน เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ท่ีเคารพ และทานสมาชิก
กรรมการ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายโกวิทย  เหลือลน 
ตรวจรายงานฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 3 อําเภอบานฉาง  ไดรับมอบหมาย 
 จากประธานกรรมการฯ ใหรายงานผลการประชุม 
  ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได เรียกประชุมคณะกรรมการฯ            

ครั้งท่ี 6/25๖4 เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม 1 (ชั้น 9) 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้    

 ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายศุภชัย  จิตรดล  เปนประธานกรรมการ  
นายเผาพัน  โสภณ  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นายวรเศรษฐ วงษไพศาล 
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

    ขอ 3 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
  - วันท่ี 14 กันยายน 2564  มีจํานวน 18 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหาร
 สวนจังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 24 คน ลาประชุม จํานวน 6 คน มีการประชุม 
 ท้ังสิ้น จํานวน 5 วาระ โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีไดเสนอ   

        ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้ 
- นายเจษฎา สุนทรเวชพงษ แจงใหท่ีประชุมทราบและพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง 

ดังนี้ เรื่องแรก ขอขอบคุณคณะผูบริหารและกองชาง อบจ. ท่ีไดลงพ้ืนท่ีดูแลปญหาเรื่องน้ํา
ทวมอยางรวดเร็ว เรื่องท่ีสอง แจงปญหาไฟทางเสนสุขุมวิท ถนนสองสลึง-ไฟแดงบายพาส 
ชํารุด และตนหญาท่ีข้ึนสูงตามริมทางถนน ฝากคณะผูบริหารชวยประสานแขวงการทาง
ระยองใหชวยดําเนินการในเรื่องดังกลาว  

- นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร แจงใหท่ีประชุมทราบและพิจารณา จํานวน 2 เรื่อง 
ดังนี้ เรื่องแรก ขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีไดเขาไปดูแลเรื่องปญหาน้ําทวม เรื่องสุดทาย      
ขอความอนุเคราะหกองชางลงพ้ืนท่ีไปชวยทําเรื่อง ใบ ปล.4 และปล.5 ของกองทุนฟนฟูท่ี
ชวยเหลือผูยากไร ผูพิการ  

- นายไพฑูรย  รัตนพรวารีสกุล แจงใหท่ีประชุมทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ เรื่องแรก 
การตั้งศูนยสั่งการ ICS (Incident command system) การบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัติ 
และเรื่องท่ีสอง การอบรม CPR 

โดยเลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

วันท่ี 28 กันยายน 2564… 
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 - วันท่ี 28 กันยายน 2564  มีจํานวน 19 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง มาประชุม จํานวน 28 คน ลาประชุม จํานวน 2 คน มีการประชุมท้ังสิ้น 
จํานวน  6 วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีไดเสนอ   

โดยเลิกประชุมเวลา 15.25 น. 

   ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ 
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ  สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2564   ซ่ึงไดแจกใหทุกทาน

อานลวงหนาแลว     
   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน ๒๕๖4 
โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน ๒๕๖4 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 4 ประจําป ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2564 

    รับรอง           จํานวน .......22.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1........คะแนนเสียง 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ตอไปเปนขอ 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง
ประธานสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 5 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564   ซ่ึงไดแจก
  ใหทุกทานอานลวงหนาแลว     

มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม    
  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
 
 
 
 

มีสมาชิกสภาฯ… 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 5 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน ๒๕๖4 
โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 5 ประจําป ๒๕๖4 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน ๒๕๖4 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม             รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 5 ประจําป ๒๕๖4  เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2564 

    รับรอง           จํานวน .......22.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน .........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........1........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

ขอ 30  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดกันเงิน หรือขยาย
เวลาการเบิกจายเงินไวแลว จะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงิน หรือ
ขยายเวลาการเบิกจายเงิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  
ประธานสภาฯ       

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี 
  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กระผมอนุญาต ขอเชิญ นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานสภาฯ ระยองแถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1)  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ระยอง คนท่ี 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย 
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  
- ประเภท คากอสรางสาธารณูปโภค  โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายหนองเสม็ดแดง-สมอโพรง หมูท่ี 6 ตําบลสองสลึง มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับ      
หมูท่ี 1 ตําบลชากพง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังกลาวนี้  มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
ไดพิจารณาอนุมัติ   

สําหรับในระเบียบวาระนี้ เปนการแกไขขอความท่ีเราไดไปตรวจสอบแลว พบวา
มีการคลาดเคลื่อน ซ่ึงเดิมในขอความของโครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองเสม็ดแดง-สมอโพรง แกไขใหมเปน โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองเสม็ด-สมอโพรง กระผมจึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
 จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.....23......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖4  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖4 

    อนุมัติ       จํานวน ......22.....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ........-.......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .......1.......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 
 
 

นายวรเศรษฐ... 
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นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ   
ของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กระผมอนุญาต ขอเชิญ นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานสภาฯ ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวน 
  จังหวัดระยอง คนท่ี 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖5  
ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

โอนลด 
กองชาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  - ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางปรับปรุงถนน รย.ถ.
10055  สายบานหวยทับมอญ-บานชําฆอ  อําเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง  เปนเงิน 
2,945,000.-บาท (สองลานเกาแสนสี่หม่ืนหาพันบาทถวน) 
  - ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายมาบเตย-วังกระรอก ซอย 1(ชวงท่ี 2) หมูท่ี 1 ตําบลมาบยางพร มีความคาบเก่ียว
ตอเนื่องกับหมูท่ี 7 ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เปนเงิน 835,000.-บาท              
(แปดแสนสามหม่ืนหาพันบาทถวน) 

กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 
 

งบดําเนินงาน... 
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งบดําเนินงาน 
คาใชสอย 

   - ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ   เปนเงิน 2,000,000.- บาท  
 (สองลานบาทถวน) 

โอนเพ่ิม 
กองชาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการโยธา 
งบดําเนินงาน 
คาใชสอย 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืนๆ 

  - ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม  เปนเงิน 3,780,000.-บาท (สามลานเจ็ดแสน-
แปดหม่ืนบาทถวน) 

งานกอสราง 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  - ประเภทคาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซ่ึงเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร 
หรือสถานท่ีราชการพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง โครงการติดตั้งไฟฟา     
สองสวางสาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบานฉาง-บานกงเพชร อําเภอบานฉาง จังหวัด
ระยอง เปนเงิน 2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน) 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ไดพิจารณาอนุมัติ  จากคําชี้แจงทาน
จะเห็นวาในโครงการท่ีโอนลดนั้นเปนโครงการถนน 2 เสน ซ่ึงตอนท่ีเราเสนอทําแผนขอ
งบประมาณมาก็อาจจะมีเงินจํานวนหนึ่ง พอเวลาผานไปทางทองถ่ินเอง เขาก็ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณหรือวาใชงบประมาณของทองถ่ินนั้นๆ ดําเนินการไปบางสวนนะครับ 
ฉะนั้นพอเรามาทําขอบัญญัติและเราไดไปตรวจสอบก็พบวาระยะท่ีเราไดไปสํารวจเหลือไมเทา
เดิม เพราะฉะนั้นในเม่ือเนื้องานลดลงไป เราก็ตองปรับลดจํานวนเงินลง ทําใหวันนี้เราตองมา
ตัดลดจํานวนเงินท่ีเราตั้งเอาไว เพ่ือเอาไปใชในโครงการอ่ืนๆครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบ 
   จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 
 
 
 
 
 

 
มีสมาชิกสภาฯ… 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....23....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
    อนุมัติ       จํานวน ........22.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง         
เลขานุการสภาฯ สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในงบลงทุนท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายกิตติ เกียรติมนตรี  
   รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 1 แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กระผมอนุญาต ขอเชิญ นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ประธานสภาฯ ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(1) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน  กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวน 
  จังหวัดระยอง คนท่ี 1  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 

 

ดวยองคการ… 
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ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  

   กองชาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  - ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 2 โครงการ  
    1. โครงการกอสรางปรับปรุงถนน รย.ถ.10055 สายบานหวยทับมอญ-บานชําฆอ 
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
     2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบเตย-วังกระรอก ซอย 1        
(ชวงท่ี 2) หมูท่ี 1 ตําบลมาบยางพร มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 7  ตําบลแมน้ําคู อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 

- ประเภท คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซ่ึงเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือ
สถานท่ีราชการพรอมการกอสราง หรือภายหลังการกอสราง โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
สาธารณะถนน รย.ถ.10052 สายบานฉาง-บานกงเพชร อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 งบลงทุน 
 คาครุภัณฑ 

- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   คาจัดซ้ือโทรทัศน 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกลาวนี้  มาเพื่อใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     
ไดพิจารณาอนุมัติ   

  สําหรับระเบียบวาระนี้เปนการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ โดยงบประมาณ 
เทาเดิมนะครับ ยกตัวอยางเชน โครงการของกองการศึกษาฯ ขอความเดิม เราไดมีการจัดซ้ือ
โทรทัศน LED แบบ Smart watch ซ่ึงเราไดตรวจสอบแลวพบวาชื่อโครงการท่ีถูกตอง จะเปน
รายจายเพ่ือเปนการจัดซ้ือโทรทัศน LED แบบ Smart PV นะครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
   จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....23....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖5 

อนุมัติ       จํานวน ........22.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับท่ีหักไวโครงการกอสราง
อาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานคลองน้ําแดง หมูท่ี 1 ตําบลหนองไร 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
เลขานุการสภาฯ  รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
 ขอ 94 กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินรายไดและตอมามีการขอคืนใน
ลักษณะของลาภมิควรไดภายในกําหนดอายุความ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถอนคืนเงิน
รายรับโดยถือปฏิบัติตามขอ 95 และขอ 96 
 ขอ 95 การถอนคืนเงินรายรับตามขอ 94 ใหตรวจสอบและมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (1) เหตุผลความจําเปนในการถอนคืนเงินรายรับท่ีนําสงเปนเงินรายรับท่ีนําสงแลว 
 ขอ 96 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 (2) ขอคืนเงินภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเม่ือตรวจสอบแลวเห็นวา
ถูกตอง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายขาดเงินสะสมได โดยตองไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอมอบนายฉัตรชัย ปตุเตชะ  
   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ กระผมอนุญาต ขอเชิญ นายฉัตรชัย ปตุเตชะ เลขานุการนายกองคการบริหารสวน 
ประธานสภาฯ จังหวัดระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 

นายฉัตรชัย ปตุเตชะ  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการนายกฯ  ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายฉัตรชัย ปตุเตชะ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน 
  จังหวัดระยอง  ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับท่ีหักไวโครงการ 

กอสรางอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานคลองน้ําแดง หมูท่ี 1 ตําบลหนองไร อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง 
 

ดวยองคการ… 
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  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  อนุมัติคืนเงินคาปรับท่ีหักไวโครงการกอสราง
อาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานคลองน้ําแดง หมูท่ี 1 ตําบลหนองไร อําเภอ     
ปลวกแดง จังหวัดระยอง  ตามสัญญาจางเลขท่ี กพ. 132/2563  ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 
กับ บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด  เปนเงิน 250,128.- บาท  (สองแสนหาหม่ืน-    
หนึ่งรอยยี่สิบแปดบาทถวน) 
  เนื่องจากไดตรวจสอบโครงการกอสรางอาคาร อบจ.ระยอง  ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบาน
คลองน้ําแดง หมูท่ี 1 ตําบลหนองไร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  ปรากฏวาโครงการ
ดังกลาวเบิกจายเงินและหักคาปรับการผิดสัญญาไวเปนรายรับของปงบประมาณ 2564  
จํานวน 87 วัน วันละ 3 ,088.- บาท (ตั้งแตวันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 ถึงวันท่ี 5     
ตุลาคม 2563)  ตามใบเสร็จรับเงินเลขท่ี RCPT-01133/64  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2563 จาก บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด  เปนเงิน 268,656.- บาท (สองแสน-
หกหม่ืนแปดพันหกรอยหาสิบหกบาทถวน)  แตองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อนุมัติงบ
คาปรับตั้งแตวันท่ี 11 กรกฏาคม  2563 ถึงวันท่ี 29 กันยายน 2563  จํานวน 81 วันๆละ  
3,088.- บาท เปนเงิน  250,128.- บาท  (สองแสนหาหม่ืนหนึ่งรอยยี่สิบแปดบาทถวน)  
ซ่ึงเงินคาปรับการผิดสัญญาเปนเงินท่ีขอคืนภายหลังจากปงบประมาณท่ีรับเปนเงินรายรับ 
เพ่ือใหการคืนเงินเปนไปดวยความเรียบรอย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548   
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 ขอ 94 ขอ 95(1) และขอ 96(2) 
 จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ญัตตินี้เปนเรื่องท่ีกระทรวงมหาดไทย    

มีระเบียบมาใหเราคืนเงินคาปรับของบริษัทท่ีเราปรับไว อยูในเกณฑท่ีรัฐบาลมีมติใหคืน  
เพราะโควิด เพราะฉะนั้นบริ ษัทไหนก็แลวแต ท่ีเขาเกณฑก็ตองคืนตามระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทย ทีนี้การคืนเงินกลายเปนวามาคืนกันคนละปงบประมาณ เพราะฉะนั้น
เวลาคืนก็ตองไปใชเงินสะสมคืน เปนไปตามระเบียบท่ีเขาสั่งใหเราดําเนินการนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
   จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....23....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 
 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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   สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับท่ีหักไวโครงการ

กอสรางอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานคลองน้ําแดง หมูท่ี 1 ตําบลหนองไร อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน     
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับท่ีหักไว
โครงการกอสรางอาคาร อบจ.ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานคลองน้ําแดง หมูท่ี 1 ตําบล    
หนองไร อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม        อนุมัติจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาปรับท่ีหักไวโครงการกอสรางอาคาร อบจ.
ระยอง ในพ้ืนท่ีโรงเรียนบานคลองน้ําแดง หมูท่ี 1 ตําบลหนองไร อําเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง  

อนุมัติ       จํานวน ........22.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รับผิดชอบการ
ดูแลรักษาและบํารุงรักษาทรัพยสิน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 
กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียวบริเวณอางเก็บน้ําประแสร 
ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง ตามบันทึกขอตกลงระหวาง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองกับองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 
พฤษภาคม เลขานุการสภาฯ 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
   กรณีขอ 1 ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขอ 4 (3) กําหนดใหหัวหนาหนวยงาน

ของรัฐ ของราชการสวนทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดฯ ซ่ึงเปนผูมี
อํานาจสูงสุดขององคการบริหารสวนจังหวัดฯ ถามีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แก อปท. หรือ
ใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุ จึงเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนาหนวยงาน
รัฐ การรับเอาพัสดุท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แก อปท. หรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือ
มอบใหเปนผูดูแลพัสดุ กรณีท่ีมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพันจะสงผลตอการใชจายงบประมาณ
ของ อปท.ดวย  ซ่ึงการพิจารณางบประมาณของ อปท. เปนอํานาจของสภาทองถ่ิน จึงมีความ
จําเปนตองกําหนดใหสภาทองถ่ินมีอํานาจในการพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาว 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความ 

เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รับผิดชอบการดูแลรักษาและบํารุงรักษา
ทรัพยสิน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนา  
แหลงทองเท่ียวบริเวณอางเก็บน้ําประแสร ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง    
ตามบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง  

   ดวยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
 ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดระยอง จํานวน 1 โครงการ 
 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลง
 ทองเท่ียวบริเวณอางเก็บน้ําประแสร ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง งบประมาณ 
 30,000,000.- บาท ซ่ึงจะมีทรัพยสินท่ีเกิดข้ึน จํานวน 5 รายการ ไดแก  

 1. ปายทางเขา 1 แหง  
 2. ประตูทางเขา 3 แหง 
 3. รั้ว ความยาว 1,000 เมตร  
 4. ภูมิทัศนและจุดชมวิว จํานวน 1 บริเวณ 
 5. พ้ืนท่ีจอดรถยนต จํานวน 1 แหง 

   เพ่ือใหทรัพยสินท่ีเกิดข้ึนไดรับการดูแลรักษาและบํารุงรักษาทรัพยสินของโครงการ 

  ดังกลาว สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงการดูแล

  และการบํารุงรักษาทรัพยสิน ระหวางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง กับ 

  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   ดังนั้น เพ่ือใหการรับผิดชอบการดูแลรักษาและบํารุงรักษาทรัพยสินโครงการฯ ตาม
 บันทึกขอตกลงดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) 
 0405.2/020147 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตาม
 พระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

   องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจากสภาองคการ
  บริหารสวนจังหวัดระยอง ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รับผิดชอบ การดูแลรักษาและ
 บํารุงรักษาทรัพยสิน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน  
 และพัฒนาแหลงทองเท่ียวบริเวณอางเก็บน้ําประแสร ตําบลชุมแสง อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง  
 ตามบันทึกขอตกลง ระหวาง สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง กับองคการ
 บริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 

 

ในการประชุม... 
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ในการประชุมครั้งท่ีผานมา เราไดรับโอนศูนยพัฒนาหรือเราเรียกวาโครงการพออยูพอกิน 
เม่ือเรารับมาแลว เราก็ตองเขาไปพัฒนาปรับปรุงใหเปนแหลงเรียนรู หรือท่ีเรามองกันไวก็คือ
โรงพยาบาลสนาม อนาคตก็จะเปนอีกแหงหนึ่งท่ีจะใชถาวร โรคโควิดจะไมหายไปหรอกครับ 
มันยังอยู แตก็จะลดนอยลง จะมีท่ีไวสําหรับกักตัว รักษาตัว ท่ีไปอยูในโรงเรียนของ อบจ. 
ก็ตองคืนพ้ืนท่ีใหโรงเรียน เพ่ือใหเด็กมาเรียนหนังสือ ในขณะเดียวกันก็มีสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ี
จะตองคอยดูแลรักษาแหลงทองเท่ียวนี้เขาโอนมาแลว เราก็ตองรับผิดชอบเรื่องทรัพยสิน
ตางๆ ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง เรียนมาเพ่ือขอใหทานประธานสภาฯ และทานสมาชิก
สภาฯ ใหความเห็นชอบ  ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
เลขานุการสภาฯ  ขอเชิญ ส.อบจ.มนัส สมศักดิ์ 

ส.อบจ.มนัส สมศักดิ ์ กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายมนัส สมศักดิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตอําเภอวังจันทร 
ญัตตินี้สืบเนื่องจากประชุมคราวท่ีแลวท่ีเราขอความเห็นชอบใชอาคารและทรัพยสินของ
โรงเรียนพออยูพอกินนะครับ เพ่ือจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง และทางจังหวัดในป 2566 ก็ไดสนับสนุนงบประมาณใหเราอีกประมาณ 30     
ลานบาท เพ่ือกอสรางโครงการตางๆ ท่ีทางผูบริหารไดชี้แจงไปนะครับ ซ่ึงตอไปก็จะเปน
ทรัพยสินท่ีใหเราดูแลรักษาพัฒนาอยางตอเนื่องใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค ไมวา
จะเปนแหลงทองเท่ียวหรือจะเปนโรงพยาบาลสนามหรือศูนยพักคอยก็สามารถใชไดหมดเลย 
เพราะตรงนี้จะเปนพ้ืนท่ีสวนตัว ถามีรั้วมันก็จะดีข้ึนครับ ถือวาเปนโครงการท่ีดี ซ่ึงทาง     
ผูนําและพ่ีนองประชาชนฝากขอบคุณทานประธานสภาฯ ผานไปยังทานผูบริหารทุกทานท่ีได
เห็นชอบโครงการนี้ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุมวาครบ 
   จํานวนเปนองคประชุม ตามระเบียบฯ หรือไม 

มีสมาชิกสภาฯ จํานวน....23....คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รับผิดชอบ    
การดูแลรักษาและบํารุงรักษาทรัพยสิน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว กิจกรรม 
ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียวบริเวณอางเก็บน้ําประแสร ตําบลชุมแสง อําเภอ
วังจันทร จังหวัดระยอง ตามบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยองกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน 
 สมาชิกสภาฯ ทานใดไมเห็นชอบ ใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รับผิดชอบ
การดูแลรักษาและบํารุงรักษาทรัพยสิน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว กิจกรรม 
ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียวบริเวณอางเก็บน้ําประแสร ตําบลชุมแสง อําเภอ
วังจันทร จังหวัดระยอง ตามบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ระยองกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม… 
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มติท่ีประชุม       เห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง รับผิดชอบการดูแลรักษาและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียว กิจกรรม ปรับปรุง 
ภูมิทัศนและพัฒนาแหลงทองเท่ียวบริเวณอางเก็บน้ําประแสร ตําบลชุมแสง อําเภอ 
วังจันทร จังหวัดระยอง ตามบันทึกขอตกลงระหวางสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระยองกับองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

เห็นชอบ       จํานวน ........22.......คะแนนเสียง 
    ไมเห็นชอบ    จํานวน ..........-.........คะแนนเสียง 
 งดออกเสียง   จํานวน .........1.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง เพ่ือทราบ 
 ขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

(สอน.) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)ใหแกองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอแถลงเรื่อง การขอรับการถาย

โอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

   ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี ๒) ดานการถายโอนภารกิจ กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถายโอน
สถานีอนามัยใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือเปนศูนยสุขภาพดําเนินการตามภารกิจ
ดานการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันและบําบัดโรค และรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยในระยะแรก
ใหถายโอนตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและระยะสุดทาย       
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ไมพรอมรับการถายโอนก็ใหถายโอนใหองคการบริหาร
สวนจังหวัด 

   สถานีอนามัยในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือในปจจุบันเรียกชื่อวา 
“สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล” ถือเปนการจัดบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีสมควรไดรับการพัฒนาใหเปน “ตาขาย
ความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net) ” ของประชาชน เพ่ือใหประชาชนทุกกลุม
สามารถเขาถึงบริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานไดอยางเสมอภาคและเทาเทียมและไดรับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีและเหมาะสมกับสภาพการณของทองถ่ิน ฉะนั้น การท่ีองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง จะเสนอขอรับการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  

 
 

นวมินทราชินี... 
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 นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นอกจากจะเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว        
ยังเปนไปเพ่ือประโยชนและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดระยอง กระผมขอเรียน
ยืนยันตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอันทรงเกียรติแหงนี้วา  องคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง มีความพรอมและความมุงม่ันท่ีจะรับการถายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการ
บริการสุขภาพข้ันพ้ืนฐานใหแกประชาชน  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 องคการบริหาร
สวนจังหวัดระยอง จะดําเนินการขอรับการถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 40 แหง 

   ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและข้ันตอนการดําเนินการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซ่ึงคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีมติเห็นชอบประกาศใชตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๔) กําหนดใหมีการประเมินความพรอมองคการบริหารสวน
จังหวัดเพ่ือรับการถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๔ ดาน คือ ดานโครงสรางองคกร ดานบุคลากร ดานการเงิน
และการจัดสรรทรัพยากร และดานแผนพัฒนาสาธารณสุข  โดยองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยองจะดําเนินการจัดสงเอกสารขอรับการประเมินความพรอมในประเด็นดังกลาว      
พรอมดวยหลักฐานเอกสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

   กระผมขอเรียนสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองอันทรงเกียรติแหงนี้วา 
หลักการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตามแนวทางของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คือ “งานไป เงินไป 
ตําแหนงไป บุคลากรสมัครใจ” ซ่ึงกระผมขอเรียนวา จะดําเนินการบริหารภารกิจถายโอน
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลตามหลักธรรมาภิบาลและยึดประโยชนของประชาชนชาวจังหวัดระยองเปนหลัก   

   กระผมหวังวาคงจะไดรับความรวมมือรวมใจจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ขาราชการ พนักงานในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือผลักดันใหการ
ดําเนินการตามภารกิจถายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณแหงกฎหมายวาดวยการ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอไป 

   กระผมขอขอบพระคุณประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองทุกทาน ท่ีไดใหเกียรติรับฟงการแถลงของกระผมใน
วันนี้  กระผมหวังวาจะไดรับความรวมมือ ความไววางใจ และสนับสนุนการขอรับการถายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริม 

 
 
 

สุขภาพตําบล... 
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 สุขภาพตําบลขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนชาว
จังหวัดระยองสืบไป   ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม เรื่องนี้มีกระแสมานาน
แลวตั้งแตกระผมยังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร คิดวาเราจะกระจายอํานาจถึงขนาดท่ีวาเรา
จะมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในจังหวัดดวยซํ้า แตสถานการณการเมืองก็พลิกผันไปเปน
ระยะเวลานานมากครับ ในวันนี้มาถึงจุดหนึ่งรัฐบาลก็ตองถายโอนภารกิจซ่ึงถือวาอยูใกลชิด
กับประชาชนบริการประชาชนนั่นคือ รพ.สต. สวนของจังหวัดระยองกระผมขอเรียนวา เรามี
ความพรอม ถาประเมินจริงๆแลว ขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เราพรอมรับท้ังหมด 
แตในนโยบายของกระผมนั้นเราตองให รพ.สต. สมัครใจ ปรากฏวาในวันนี้เรื่องท่ีเขาสภาฯ ใน
เอกสารทุกทานจะเห็นวา ประกาศการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ทุกฝายตองปฏิบัติตาม 
ปรากฏวามี รพ.สต. สมัครใจมาท้ังหมด 40 แหง ในจังหวัดระยองมี รพ.สต. ท้ังหมด 95 แหง 
ใน 95 แหง ไดถายโอนไปแลว 10 แหง คงเหลือ รพ.สต. ท่ียังไมไดถายโอน 85 แหงใน
จังหวัดระยอง ในวันนี้ท่ีสงเอกสารครบ มีความพรอม มีความสมัครใจ ท้ังสิ้น 40 แหง 
คงเหลือ 45 แหง ซ่ึงตอนแรกคาดวาจะมาท้ังหมด หรือเกือบหมด เพราะเทาท่ีฟงดูแลว  
ไมกระทบกระเทือนกับงบประมาณของเราเลย แลวจะใหคนเพ่ิม มีตําแหนงให มีเงินใหทุก
อยางใหครบ นอกจากนั้นเราก็ไดรับการยืนยันวันนี้ วาวันนี้จะเขาประชุมสภาฯ กระผมบอกวา
เงินท่ีจะใหเปนเงินอุดหนุนยังคงเดิมหรือไม คงเดิมทุกอยาง 1–2 ลานบาท ไดแนนอน เพราะ
เม่ือวานไดไปประชุมกับสํานักงบประมาณมาแลว รพ.สต. ขนาดเล็กได 1 ลานบาท ขนาด
กลางได 1.5 ลานบาท ขนาดใหญได 2 ลานบาท ถา 85 แหงก็เปนรอยลานบาทครับ ของ
อําเภอแกลงมี 23 แหง มาท้ังหมดเลยครับ พอเสนอตัวเลขไป สํานักงบประมาณก็จัดสรร
งบประมาณใหเลยครับ ตามท่ีไดตกลงไว ของอําเภอวังจันทรมา 2 แหง ไมมา 5 แหง อําเภอ
บานคายมี 15 แหง มา 2 แหง ไมมา 13 แหง อําเภอนิคมพัฒนา มี 5 แหง ถายโอนไปแลว 
1 แหง มา 2 แหง เหลือ 2 แหง อําเภอบานฉางมี 9 แหง มา 1 แหง อําเภอปลวกแดงมี 10 
แหง มา 5 แหง อําเภอเมืองระยองมี 20 แหง มา 5 แหง อําเภอเขาชะเมามี 6 แหง ไมถาย
โอนมาเลยครับ เพราะฉะนั้นท่ีเอกสารพรอม มีความพรอม รวมแลว 40 แหง แตกระผมก็ได
รับทราบจากเจาหนาท่ีวาอยากมา แตผูอํานวยการท่ีนั้นๆ ไมดําเนินการ แตทายท่ีสุดตาม
กฎหมายแลวตองถายโอนมาท้ังหมด ถามาแลวตองมองไปขางหนาเลยครับ วาตาม รพสต. 
ตามหมูบานของทุกทานมีเจาหนาท่ีก่ีคน มีหมออยูก่ีคน มีผูมาใชบริการมากมาย เราจะจัดคน
ใหตามขนาดของ รพ.สต. ขนาดเล็ก 7 คน ขนาดกลาง 12 คน ขนาดใหญ 14 คน เราใช
งบประมาณจากเงินอุดหนุนตามกรอบแบบนี้ แตท่ีเราตองเสียเงินคือหากมีผูมาใชบริการเยอะ
เราอาจจะตองจางเพ่ิมเกินจากกรอบท่ีกําหนดเราตองใชงบประมาณของเรา กระผมขอเรียน
วานี่คือสิ่งท่ีเราจะรับสิ่งท่ีเปนประโยชนในการบริการประชาชน ในเบื้องตนในวาระนี้เพียงคราวๆ
ท่ีกระผมอภิปราย กระผมขออนุญาตทานประธานสภาฯมอบหมาย ใหนายชัยวัฒน จัตตุพร 
เปนผูอภิปรายตอจากกระผมในรายละเอียด หากทานสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสงสัยก็ถามได 
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 เพ่ือไปเปนกระบอกเสียงไปบอก รพ.สต. ท่ีเขายังไมยอมถายโอนมานั้น เพ่ือใหไดรูวามันจะได
อะไร ซ่ึงกระผมไดเตรียมพรอมมากอนแลววาจะตองถายโอนมาให ท้ัง 1669 ท้ัง รพ.สต. 
สุดทายโรงพยาบาลก็ตองถายโอนมาใหทองถ่ินนี่คือเปาหมายครับ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายชัยวัฒน จัตตุพร ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชัยวัฒน จัตตุพร เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
เลขานุการนายก อบจ. นายชัยวัฒน จัตตุพร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามท่ีทานนายก

ปยะ ปตุเตชะ ไดแถลงเรื่องการถายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา          
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล นี่คือการรับประจําปงบประมาณ 2566 
ท้ัง 40 แหงนี้ ครั้งแรกนั้นเราขอความสมัครใจ ท่ีแจงมาตองใหคณะอนุกรรมการบริหารการ
ถายโอนภารกิจประเมินเราวาเราไดคะแนนเทาไร ซ่ึงจากการประเมินคิดวาเราจะไดเกิน    
90 คะแนน เพราะถาเกิน 90 คะแนน เราสามารถรับถายโอนไดท้ังจังหวัดในเบ้ืองตน      
เราอยากไดท่ีสมัครใจกอนเพราะวาหลังจากการถายโอนภารกิจ คนมา มีเงิน แตเรื่องของการ
ดําเนินการมันตองมีการประสานงานระหวาง รพ.สต. อบจ. สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล 
และสาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงเขาเคยดําเนินการมากอน เพราะตองมีคณะกรรมการสุขภาพพ้ืนท่ี 
ซ่ึงนายก อบจ. นั้นจะตองแตงตั้งโดยมีนายก อบจ. เปนประธาน และมีทานสาธารณสุข
จังหวัดเปนรองประธานกรรมการ โดยมีองคประกอบคณะกรรมการ 25 ทาน ดังนี้จะตองมา
ทําแผนพัฒนาดานสุขภาพทางดานของการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ การสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการคุมครองผูบริโภค ซ่ึงการแตงตั้งคณะกรรมการนี้ 
นั้นตองแตงตั้งหลังจากท่ีทางคณะอนุกรรมการบริหารการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุขซ่ึงมี
ทานเลอพงศ ลิ้มรัตน เปนประธานกรรมการ เขาจะมาประเมินเรา เราก็รับถายโอน พอรับ
ถายโอนเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2565 ก็จะรับถายโอนของป 2567 ความจริงแลวโดยข้ันตอน
การถายโอนนั้นไมตองสมัครใจก็ไดเพราะหากเราประเมินผาน 90 คะแนน ก็รับท้ังจังหวัดไดเลย 
ตามท่ีทานนายกไดวางนโยบายไวคือ ในปนี้เอาท่ีสมัครใจกอน แลวมาชวยกันพัฒนางาน    
เม่ือปหนาถาไปไดดีก็จะรับการถายโอนท้ังจังหวัดท่ีเหลืออีก 45 แหง ซ่ึงบางแหงท่ีอยาก   
ถายโอนแตทําไมไดเพราะผูอํานวยการบางแหงมาเพียงรักษาการซ่ึงไมตรงตําแหนงจึงไม
สามารถดําเนินการถายโอนมาได ซ่ึงตามกรอบ รพ.สต. ขนาดเล็กจะมี 7 คน ขนาดกลาง    
12 คน ขนาดใหญ 14 คน  ซ่ึงเปนขาราชการ ตามเดิมนั้น รพ.สต. ไมมีตําแหนงธุรการกับ
การเงิน ซ่ึงตามดังกลาวนี้จะมีธุรการกับการเงินดวย และในตําแหนงผูชวยเหลือคนไข        
ซ่ึงอาจจะตองใชเงินอุดหนุนของเรา จึงเรียนมาเพ่ือใหทุกทานทราบ ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายก อบจ. ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาฯ 

 

 

 

นายปยะ... 
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นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ในสวนของท่ียังไมถายโอนมานั้น 

โดยเฉพาะท่ีอําเภอบานคายวาเพราะไมรูหรือไมมีใครไปบอก กระผมก็มองวาหรือเขาไมเชื่อถือ 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง หรือเกิดอะไรข้ึนเปนปญหาท่ีเราตองไปดู แตวาแผน

ในการพัฒนากระผมขอบอกเลยวาอําเภอแกลงนั้นมาหมดเลย ท้ัง 23 แหง สาธารณสุข
อําเภอจะไมเหลือ รพ.สต. ในการบริหารเลย ซ่ึงก็สามารถยายโอนมา อบจ. ไดครับ เพราะ
กรอบเราสามารถรับโอนสาธารณสุขอําเภอได ประเด็นคือวาเราจะตองทําให 40 แหงท่ีมานั้น 
เปนตัวอยางของ รพ.สต. ท่ียังไมมา กระผมก็บอกใหฝายแผนไปสํารวจท้ัง 40 แหง วาขาด
เหลืออะไรตรงไหน สวนใหญถาไดเงินมาจะทําไมเปนเพราะบางแหงไมมีแผน ไมมีแบบ ไมมี
เจาหนาท่ีการเงิน สุดทายเงินเหลือ ใชไมหมด แบบนี้จะมีปญหากับโครงการ เขาก็จะไมให
งบประมาณแลวเพราะเราใชไมเปน เราก็ตองสงคนไปชวย ไปดูวาเขาตองการอะไรไดงบประมาณ 

   ตองทําอะไรบาง ในสวนท่ีสองก็คือสวนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองไปสนับสนุน     
ในสวนท่ีเกินจากงบประมาณท่ีไดไป และตองดูวา รพ.สต. ไหนท่ีคนใชบริการเยอะเราตองให
ความสําคัญลําดับแรก นี่คือแผนในการบริหารเม่ือเรารับถายโอนมาเราตองเดินหนา จะไมมีหยุด 
มีแตพัฒนาให เราอุดหนุนเงิน อบต.ตะพง รพ.สต.ตะพง ปท่ีแลวไป 25 ลานบาท ไปทําเปน
ตัวอยาง เม่ือ รพ.สต.ท้ังจังหวัดถายโอนมาท่ีเราท้ังหมด เราตองมีหมอ หมอจะมาจาก
โรงพยาบาล อบจ. กําลังทําโรงพยาบาลท่ีตะพง ตอจากนี้ไปเราตองดูวาโรงพยาบาลชุมชน   
ในอําเภอไหนท่ีตองเปนแมขาย นี่คือเรื่องสาธารณสุขท่ีจะตองเกิดข้ึนโดยเฉพาะจังหวัดระยอง 
มจพ. มาหากระผมแลวครับ มาถามวาจะเปดคณะแพทยศาสตรท่ี มจพ. ถารวมกับ อบจ. 
รวมมือกันเขาอยากเปด กระผมยังไมคิดถึงข้ันนั้นครับ แตเริ่มคิดออกมาวาจะตองมีอะไรบาง
เปนองคประกอบแลว และเปนองคประกอบใหญดวย เรากําลังทําโรงพยาบาล จึงขอเรียนให
ทุกทานทราบวานี่คือสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในจังหวัดระยอง ขอขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ    
 ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง เขต 1 อําเภอแกลง ขออนุญาตเรียนถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหาร
อีกเรื่องวา ในรายละเอียดของการดูแลสุขภาพภาคประชาชนซ่ึงแนวทางการถายโอนจะมี   
ในเรื่องของการรับถายโอน อสม. คะ ในสวนนี้ทาง อบจ. ไดเตรียมแผนอยางไรบางคะ 
หลังจากท่ีมีการรับถายโอนแลวคะ ขออนุญาตเรียนถามเพ่ิมเติมคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเรียนวาเดิมงบประมาณ อสม.  
 
 

นั้นอยูท่ี... 
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 นั้นอยูท่ี อบจ. เราแคผานเงินใหเห็นตัวเลขวาเงินผานทองถ่ินครบ เพราะมันไมใชตัวเลขของ
การกระจายอํานาจไมใชเงินของทองถ่ิน เปนเงินของสาธารณสุข แตเม่ือเราถายโอน รพ.สต. 
งบประมาณของ อสม. ก็กลับมาท่ีเดิม แตกลับมาท่ีเราตอนนี้จะกลายเปนตัวเลขท่ีถูกตองแลว
ท่ีไตจาก 29%  จะใหถึง 35%  สุดทายเราถายโอนมา เงินเดือนทุกอยางท่ีอุดหนุนมาให
องคการบริหารสวนจังหวัดท้ังประเทศท่ีรับถายโอนก็จะเปนตัวเลขท่ีกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนมา
ตามท่ีเรียกรองกัน เราจะมาสามารถดูแลประชาชนชาวจังหวัดระยองไดดีข้ึน คนพอ เครื่องไม
เครื่องมือครบ นี่คือสิ่งท่ีสําคัญมาก ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.พายัพ ผองใส ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.พายัพ ผองใส กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
กระผมนายพายัพ ผองใส สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อําเภอเขาชะเมา   
ซ่ึงเขาชะเมาเปนอําเภอเดียวท่ีมี รพ.สต. 6 แหง และไมถายโอนมาเลยสักแหง กระผมคิดวา  
ในเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีดี กระผมอยากจะเรียนถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังคณะผูบริหารวา 
ในกรณีท่ีทาง รพ.สต. ท่ียายโอนมาอยูในสังกัด อบจ. แลว พวกเครื่องมือทางการแพทย หรือ 
ครุภัณฑตางๆ เราสามารถซ้ือใหไดเลยหรือไม อีกเรื่องคือเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐาน เชนการ
กอสรางตางๆ ตามความจําเปนและความเหมาะสม กระผมขออนุญาตยกตัวอยางคือ รพ.สต. 
บานนา ขออนุญาตทาน ส.อบจ.อรรถพล ครับ ท่ีไดยายโอนเขามา ซ่ึงทาง อบจ.ระยอง จะมี
การกอสรางถนนและขอคืนพ้ืนท่ี รพ.สต.บานนา นั้น ก็จะเหลือพ้ืนท่ีบริการนอยลง แตใน
เบื้องตนเขาไดไปขอใชพ้ืนท่ี นสร. แลว ใกลๆกัน ซ่ึงอยูในข้ันตอนการดําเนินการซ่ึงจะ     
แลวเสร็จอีกไมนาน ทาง ผอ.รพ.สต. ไดฝากกระผมมาถามวาในกรณีดังกลาวนี้เขาจะสามารถ
ของบประมาณในการกอสรางดังกลาว และพวกเครื่องมือไดหรือไม ซ่ึงกระผมไดคุยเขาก็บอก
วาดีมากถาไดโอนถายมาอยูกับ อบจ.ระยอง เพราะม่ันใจในศักยภาพของ อบจ.ระยอง        
ซ่ึงจะทําใหการดูแลพ่ีนองประชาชนไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ขออนุญาตเรียนถามตามนี้ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายก อบจ. ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุ เตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขอเรียนวา เวลาเราทํา

งบประมาณอะไรท่ีไมชัดก็ตองตีความ เชนสมัยกอนเราเอาเงินอุดหนุนให รพ.สต. ไมไดเลย 
 เพราะเขาตีความวาไมใชอํานาจหนาท่ี โรงเรียนก็ไมใชอํานาจหนาท่ี แตเราก็ออมเพราะเรา

ชวยเหลือเด็ก เราเห็นวามันเปนประโยชน เราจึงหาทางชวยโรงเรียน สพฐ. แตถาโรงเรียน 
ของเราเอง เราจะใหอยางไรก็ไดไมผิด แตถาของ สพฐ. ตองดูหลายอยางประกอบ ถา รพ.สต. 
ไดถายโอนมาเปนของ อบจ. เราจะทําใหเปนโรงพยาบาลยังไดเลยครับ ไมมีปญหา เพราะเรา 

  
 
 

ถายโอนมา… 
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 ถายโอนมาแลว หลังจากนั้นถาทองถ่ินอยากจะรับถายโอนไปจากเรา เราก็ถายโอนใหไดเลย 
ปญหาเดียวเลยคุณตองถายโอนมาใหเรากอน พอมาเปนของ อบจ. เราสนับสนุนไดทุกอยาง 
กระผมขอเรียนวานี่คือสิ่งท่ีเกิดข้ึนเม่ือถายโอนมาใหเรา อยาง รพ.สต. บานนา เราก็ตองไปดู
วาในแตละวันมีผูมาใชบริการเทาไร เม่ือมีเหตุมีผล มีความจําเปน เราก็ดําเนินการใหไดครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญนายชัยวัฒน จัตตุพร ครับ 
ประธานสภาฯ 

นายชัยวัฒน จัตตุพร เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
เลขานุการนายก อบจ. นายชัยวัฒน จัตตุพร เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ขออนุญาต

เพ่ิมเติมครับ ในอําเภอเขาชะเมาเราไดประสานไปหลายครั้งแตวามีประเด็นเรื่องตําแหนงของทาน
ผอ.รพ.สต. ซ่ึงมีหลายท่ีท่ีอยากมา แตเราตองมี กสพ. ท่ีนายกจะตองตั้งกอน และตองมีการ
เชื่อมโยงระหวาง รพ.สต. กับ โรงพยาบาลกอน เพราะแตเดิมรับเงินและเวชภัณฑจาก
โรงพยาบาล พวกนี้เราตองมาจัดการระบบ กระผมเลยคิดวามันตองใชเวลา ปหนาเดือน
พฤษภาคม เราจะดําเนินการรับสมัครตอแลว โชคดีท่ีอําเภอแกลงมาท้ังอําเภอ เพราะการ
บริหารจัดการท่ีทําใหประชาชนไมเสียผลประโยชนได เม่ือวันกอนเราไดมีการคุยกันระหวาง
กองการเจาหนาท่ีกับกองสาธารณสุขของเรา ซ่ึงไดมีการปรับเปนฝายบริการสาธารณสุข     
ซ่ึงสวนนี้จะดูแล รพ.สต. เราก็คิดวาถาเรามีกรอบอัตรากําลังของแพทยได ก็จะมีแพทย
หมุนเวียนไปบริการท่ี รพ.สต. ได จะทําใหพัฒนาการการบริการไดดีข้ึน ซ่ึงคุยกันแลววาเรา
สามารถทําไดถา เรามีกรอบแพทย ซ่ึงคงจะมีแพทยมา โดยเฉพาะแพทย ท่ี เรียกวา 
“FamMed” หรือหมอครอบครัว นี้เปนสวนของความกาวหนาครับ ขอขอบคุณครับ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล ครับ 
ประธานสภาฯ 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ    
 ผูทรงเกียรติ ทุกทาน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ระยอง เขต 1 อําเภอแกลง ขออนุญาตเพ่ิมเติมคะ วาในสวนของอําเภอแกลง มีท้ังหมด     
15 ตําบล แตปรากฏวาท่ีถายโอนของเรามี 14 ตําบล เพราะในตําบลทางเกวียนไมมี รพ.สต. 
อบต.ทางเกวียน ดูแลภายใตโรงพยาบาลแกลง เทศบาลตําบลเมืองแกลงมีศูนยบริการ
สาธารณสุขก็ยังรวมมือกันกับโรงพยาบาล อําเภอแกลงของเราจะขาดของตําบลทางเกวียน 
อยากถามวาไมทราบวาจะเชื่อมโยงกันไดอยางไรท่ี อบจ. จะสามารถดูแลไดท้ังอําเภอ ขอฝาก
ขอมูลไวดวยคะ ขอขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ   ถาไมมีคือวาท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

ท่ีประชุม... 
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ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 9   เรื่อง   อ่ืนๆ   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล 

ส.อบจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  
  ทุกทาน ดิฉันนางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  เขตเลือกตั้งท่ี 1 อําเภอแกลง มีเรื่องท่ีเปนภารกิจเก่ียวกับพ้ืนท่ีท่ีดิฉันไดดูแล คือเขตเทศบาล
 ตําบลเมืองแกลง และเทศบาลตําบลเนินฆอ มีเรื่องในการนําเสนอ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้ 
 เรื่องแรก ขออนุญาตใชภาพประกอบ เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2564 และ วันท่ี 20 กันยายน 
 2564 ทานนายกฯ ไดมอบหมายใหทางคณะผูบริหารไปดูในเรื่องของปญหาน้ําทวมและเราก็
 ไดเจอปญหาของความทรุดโทรมของตัวสะพาน ดูจากภาพสะพานจะเห็นวาขาสะพานผุไป
 หมดแลวตอนนี้ไดปดทางจราจรแลว สะพานแหงนี้มีความสําคัญในเรื่องของเปนทางสัญจร
 ระหวางอบต.วังหวาและเทศบาลตําบลเนินฆอ สะพานเสนนี้จะอยูบริเวณของประตูระบายน้ํา
 ของคลองเนินทราย ซ่ึงคลองเนินทรายก็เชื่อมกับคลองวังหวา เม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผานมา 
 เจอปญหาของน้ําทวม ไดสอบถามคณะผูบริหารของเทศบาลตําบลเนินฆอพบวาสะพานนี้มี
 อายุมากกวา 20 ป อยากจะฝากทางประธานสภาฯไปยังคณะผูบริหารใหดูในเรื่องของแบบ
 สะพานและขอใหมีการซอมแซม เพราะตอนนี้ปดเสนทางไปแลวก็จะทําใหมีความลําบากใน
 การสัญจรไป-มาระหวางตําบล เรื่องท่ี 2 ถนน อบจ.รย 0218 ตอนสุนทรโวหาร-
 สุนทรภู  ทาง อบจ. ไดรับถายจากกรมทางหลวงในป 2547 แตภาพนี้ถายเม่ือวันท่ี  
 20 กันยายน 2564 ชวงท่ีมีฝนตกหนัก จะเห็นวาไมใชน้ําจากทางฝงวังหวามาสูเทศบาล 
 นะคะ อันนี้เปนน้ําขังรอการระบาย ดูประวัติการถายโอนเม่ือป 2547 ทาง อบจ.ก็ไดไป
 ปรับปรุงแกไขทางตนถนนสุนทรโวหาร ไดประมาณ 2 กิโลเมตร ทํามาประมาณ 3 ครั้ง ครั้ง
 สุดทายป 2548 แตยังไมถึงจุดนี้ จุดนี้ยังไมไดทําการพัฒนานานมากนะคะ แตวาก็ไดนําเรียน
 คณะผูบริหารในเรื่องของการบรรจุแผนในเรื่องของการแกไขปญหาน้ําทวม และการขยายเลน
 ถนนการจราจร เรื่องท่ี 3 ถนน อบจ. 0213 เปนชื่อถนน รย.ถ 10030  สายวัดจํารุง-สุขุมวิท 
 ระหวางทางประมาณ 4 กิโลเมตร ภาพจะฉายใหดูพ้ืนถนนท่ีขรุขระ ปายแสดงใหเห็นวามีการ
 บํารุงถนนทําเปนคอนกรีตแตวายังไมครบจํานวน จึงทําใหเวาๆไป บางสวนยังไมไดซอมแซม 
 ก็จะเปนผุๆพังๆ นะคะ แตวาชวงเม่ือวานนี้ ทาง ผอ.กองชาง ไดสงเจาหนาท่ีไปแปะหลุมตางๆ 
 แตยังไมเรียบเทาไรเพราะรถเสียแตก็ใชมืออุดกันไปกอน ก็ขอขอบคุณทางผอ.กองชางดวยนะคะ 
 ท่ีไดไปบรรเทาปญหาเดือดรอนนะคะ ตรงนี้ก็อยากจะฝากทางคณะผูบริหารชวยดูในเรื่องของ
 ใหมีการบรรจุเขาไปในแผนพัฒนาทองถ่ิน ป 2561-2565 เพราะดูในงบประมาณประจําป 
 2565 แลวไมมีโครงการพวกนี้อยูเลยและไมไดซอมแซมคอนขางนานมากแลว ขออนุญาตให
 บรรจุเพ่ิมเติมนะคะ เรื่องสุดทาย การรายงานในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการประสาน 

 

 

แผนพัฒนา... 
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 แผนพัฒนาทองถ่ินของระดับอําเภอ ของอําเภอแกลงไดประชุมไปทางโปรแกรมซูม เม่ือวันท่ี 
 19 ตุลาคม 2564 อปท.อําเภอแกลงมีท้ังหมด 17  แหง มีอปท.ท้ังหมด 15 แหง ท่ีส ง
 แผนงานเขามา และมี 2 แหงท่ีไมไดสงคือ อบต.พังราด และเทศบาลตําบลสุนทรภู  
 ซ่ึงจํานวนโครงการท่ีสงเขามาเพ่ือท่ีจะเขาแผนพัฒนาทองถ่ินในชวงป 2566-2570  
 มีจํานวนท้ังสิ้น 27 โครงการ อนุญาตเรียนใหท่ีประชุมสภาฯ ไดรับทราบและขอฝากทาน
 ประธานสภาฯผานไปยังคณะผูบริหารใหชวยดูแลในเรื่องของถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบ
 ดวยคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.อรรถพล พันธเฉลิมชัย 

ส.อบจ.อรรถพล พันธเฉลิมชัย กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  
  ทุกทาน กระผมนายอรรถพล พันธเฉลิมชัย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
  เขตเลือกตั้งท่ี 4 อําเภอแกลง กอนอ่ืนตองขอขอบคุณทางคณะผูบริหารท่ีไดผลักดันถนน 3 เสน
  ไดจนสําเร็จครับ ลาสุดถนนสายบานนาไดมีอุบัติเหตุ ทําใหผูขับข่ีรถจักรยานยนตเสียชีวิต 
  จึงอยากจะนําปรึกษาทางคณะผูบริหารวาระหวางท่ีเราจะรอชางเขามาทําทาง เราสามารถทํา
  อะไรก็ไดไหมเพ่ือลดอุบัติเหตุ เพราะตอนนี้หลุมเยอะมากครับ ผูสัญจรบนถนนอาจจะไมเห็นหลุม
  ไดครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญทานนายก อบจ. ชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ    

นายปยะ ปตุเตชะ เรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผม 
นายก อบจ. นายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่องของสะพานนะครับ กระผมไดรับ
  รายงานจากเลขาฯ อยูนะครับ เพียงแตวาอะไรท่ีจะรื้อเรื่องใหญครับ ตองไปทําประชาพิจารณ
  ประชามติ แตการรื้อใชแม็คโครก็ไมนานหรอกครับ เพราะความเห็นแตละคนไมตรงกันหรอกครับ 
  แตจะรับไวดําเนินการนะครับ เรื่องอุบัติเหตุถนนบานนา กระผมทราบนะครับ พอดีมีอุบัติเหตุ
  เรื่องก็มาถึงกระผม และกระผมก็เขาใจดี ตอนนี้ไดสั่งใหทางบริษัทท่ีไดงานเขาไปจัดการ สั่งการไป
  แลวนะครับ ใหเรงแกไขปญหา ขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวจะรีบดําเนินการใหนะครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ส.อบจ.สุพล ลี่ไพฑูรย 

ส.อบจ.สุพล ล่ีไพฑูรย กราบเรียน ทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน 
  กระผมนายสุพล ลี่ไพฑูรย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
  อําเภอปลวกแดง มี 2 เรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบครับ เรื่องท่ี 1 จากเหตุการณพายุเขาเม่ือ
  วันท่ี 21-22 ตุลาคม 2564 ท่ีผานมา ทําใหเขตอําเภอปลวกแดง ท้ัง 3 เขต ไดรับปญหา 
  เรื่องของน้ําทวมโดยปญหาท่ี 1 ฝากทานประธานสภาฯผานไปยังคณะผูบริหาร ระดับน้ําสูงข้ึน 
   
 
 
 

จากระดับ... 
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  จากระดับมากกวา 1 เมตร ทําใหอําเภอปลวกแดงน้ําทวม คลองทุกเสน ท่ีน้ําไหลลงอางเก็บน้ํา 
  หนองปลาไหลดันน้ํากลับข้ึนมาหมด ระบบการระบายน้ํา ถนน ไมวาจะเปนท่ีตําบลมาบยางพร  
  ตําบลปลวกแดง ตาสิทธิ์  และละหาร น้ําทวมตลอดแนวนะครับ จากการสอบถามทางกรม 
  ชลประทานมามีการยกประตูผนังก้ันน้ําเพ่ิมข้ึนอีก 1 เมตร ทําใหระดับน้ําสูงข้ึน ทําใหการระบาย
  น้ําในเขตอําเภอปลวกแดงไมสามารถระบายได ทําใหชุมชนตางๆ บานพักครู พ้ืนท่ีโรงพยาบาล
  ปลวกแดงแหงใหมโดนน้ําทวม รวมถึงคลองหินลอยตางๆไดรับปญหานี้เชนกัน จะขอฝากทาง
  คณะผูบริหาร ชวยประสานงานกรมชลประทานเพ่ือลดระดับการเก็บน้ําลง เพราะวาเม่ือเชา
  ลงพ้ืนท่ีนะครับท่ีคลองวังแขยง คลองหินลอย รวมถึงแถวมาบยางพร ซอย 18 น้ําก็ยังข้ึนสูงอยู 
  เรื่องท่ี 2 ขอขอบคุณทางคณะผูบริหารคือพ้ืนท่ีซอยสุพรรณ หมู ท่ี  4 ตําบลปลวกแดง  
  จากเม่ือเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน ท่ีทาง อบจ.เราไดระดมกําลังไปชวยกันขุดพ้ืนท่ีรองรับน้ํา 
  จากเหตุการณน้ําทวมหนักเม่ือวันท่ี 21-22 ตุลาคม 2564 ทําใหสามแยกซอยสุพรรณ 
  ไมประสบปญหาน้ําทวมนะครับ น้ําข้ึนมาแคระดับผิวการจราจรเทานั้น แตโครงการ ณ วันนั้นท่ี
  ขุดกันไปเสร็จไปแคครึ่งเดียว ยังมีพ้ืนท่ีอีก 2 จุด ท่ียังไมไดทําการขุด อยากจะขอความเมตตาจาก
  คณะผูบริหารในการสงรถแบล็คโฮและเครื่องจักรหนัก ในการลงไปแกไขปญหาซอยสุพรรณ 
  ในสวนท่ียังไมไดแก เพ่ือท่ีจะไดจบปญหาน้ําทวมซอยสุพรรณตลอด 20 ปท่ีผานมา ท้ังหมดคือ
  ปญหาของอําเภอปลวกแดงครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ  ถาไมมี ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อานประกาศปดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2564 

นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  ประกาศสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เรื่อง ปดสมัยประชุมสภาองคการ 
เลขานุการสภาฯ บริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2564  ตามท่ี สภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดระยอง ไดประกาศกําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2564 มีกําหนด 7 วัน ตั้งแตวันท่ี 25 ตุลาคม 
2564 เปนตนมา นั้น  บัดนี้ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาเรื่องใน
กิจการวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ตามอํานาจหนาท่ีเรียบรอยแลว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 จึงใหปดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป 2564 ตั้งแตวันท่ี 30 ตุลาคม 
2564 เปนตนไป จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 29 ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖4  
ลงชื่อ นายเศรษฐา  ปตุเตชะ ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

เลิกประชุมเวลา... 
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เลิกประชุมเวลา   15.53 น.     

 

 
 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
   
     (นางจันทรทรา  โสภา) 
     หัวหนาฝายการประชุม 
 
 

 
                                                (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 

    (นายวรเศรษฐ วงษไพศาล) 
                                              เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 


